
89.fundur hverfisnefndar Holta og Hlíðahverfis 

Haldinn í Glerárskóla 3.nóvember 2015 kl. 18:15 

Mættir eru: Berlgind Rafnsdóttir, Sigrún elva Briem, Sigurður Magnússon,Helgi Stefánsson og 

Páll Árdal. Berglind er ritari fundarins. 

 

Aðalefni fundarins er fjárveiting Akureyrarbæjar til hverfisnefndar. 

1. Hvar er þörf fyrir fjármagni í hverfinu okkar? Hvar getum við aðstoðað við 

umhverfisuppbyggingu? Umræða um það á fundinum. 

2. Engin sérstök verkefni eru framundan hjá hverfisnefnd og ákveðið að halda fundi 

bara þegar þarf framvegis. 

Fundi lokið og ekki fleira rætt. 

Næsti fundur er ákveðinn 5.janúar 2016 þar sem ekkert er sérstakt á dagskrá. 


